

รายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑



วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงมะตะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะตะ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิศวะ ศรีลา	ประธานสภาฯ	วิศวะ ศรีลา	
๒	นายประทีป คำป็อก	รองประธานสภาฯ	ประทีป คำป็อก	
๓	นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์	สมาชิกสภาฯ	ณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์	
๔	นายศิริพันธ์ สุภาวงศ์	สมาชิกสภาฯ	ศิริพันธ์ สุภาวงศ์	
๕	นางผณิตรา แสนขัติ	สมาชิกสภาฯ	ผณิตรา แสนขัติ	
๖	นายจุ่มปา อุตมา	สมาชิกสภาฯ	จุ่มปา อุตมา	
๗	นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่	สมาชิกสภาฯ	สุรสิทธิ์ สุขใหม่	
๘	นายชาญวิทย์ โปธาปัญญา	สมาชิกสภาฯ	ชาญวิทย์ โปธาปัญญา	
๙	นายกำพล มูลแก้ว	สมาชิกสภาฯ	กำพล มูลแก้ว	
๑๐	นายบุญส่ง มงคล	สมาชิกสภาฯ	บุญส่ง มงคล	
๑๑	นายสังัด กาวิชัย	เลขานุการสภาฯ	สังัด กาวิชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาววาสนา บุญมา	นายกเทศมนตรี	วาสนา บุญมา	
๒	นายทิพย์ ประมาณ	รองนายกฯ	ทิพย์ ประมาณ	
๓	นายแสวง แสนขัน	รองนายกฯ	แสวง แสนขัน	
๔	นายเกรียงศักดิ์ กองธรรม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เกรียงศักดิ์ กองธรรม	
๕	นางสาววรฤทัย ประมาณ	เลขานุการฯ	วรฤทัย ประมาณ	
๖	นายสถิต อุดมวัฒนศิริ	ผอ.กองช่าง	สถิต อุดมวัฒนศิริ	
๗	นายสำเร็จ ชัยรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สำเร็จ ชัยรัตน์	
๘	นายอนิรุทธิ์ จันทิมา	นักวิเคราะห์ฯ	อนิรุทธิ์ จันทิมา	
๙	นางเกษฎา เสมอใจ	หัวหน้าฝ่ายฯ	เกษฎา เสมอใจ	
๑๐	นางสาวสาริตา คำแผ่นชัย	นักวิชาการศึกษา	สาริตา คำแผ่นชัย	
๑๑	นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	จักรกฤษณ์ เรือนโนวา	
๑๒	พ.จ.อ.วิรุจ อินคำ	นักพัฒนาชุมชนฯ	วิรุจ อินคำ	
๑๓	นายนพดล พุทธเนตร	เจ้าพนักงานธุรการฯ	นพดล พุทธเนตร	
๑๔	นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์	นิติกรปฏิบัติการ	พิมพ์รัก สมฤทธิ์	
๑๕	นางสาวงามฟ้า พูนาโคชิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ	งามฟ้า พูนาโคชิ	
๑๖	นางสาวศุภานิช เงินเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขฯ	ศุภานิช เงินเย็น	
๑๗	นางสาวพัทธนันท์ สิงห์แก้ว	ผ.จ.นท.ธุรการ	พัทธนันท์ สิงห์แก้ว	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๘	นางสาวสุกานดา จำรักษา	จ้างเหมาบริการ	สุกานดา จำรักษา	

- เริ่มประชุมเวลา** ๐๙.๓๐ น.
- ระเบียบวาระที่ ๑** **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
- ประธานสภา** สวัสดิ์คณบดีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ มีจำนวน ๑๑ ท่าน ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ในครั้งนี้ ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ ขอเชิญท่านนายกฯครับ
- ๑.๑ แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑**
- นายกเทศมนตรี** เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารที่ได้แจกให้ค่ะ
- ๑.๒ แจ้งพนักงานเทศบาลที่มาบรรจุเข้ารับราชการใหม่**
- นายกเทศมนตรี** ระเบียบวาระที่ ๑.๒ แจ้งพนักงานเทศบาลที่มาบรรจุราชการใหม่ จำนวน ๓ คน คือ
๑. นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 ๒. นางสาวงามฟ้า พุณาโคชิ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 ๓. นางสาวศุภานิช เงินเย็น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันบรรจุราชการของน้องๆทั้ง ๓ คน นายกฯ ตัดภารกิจ ไม่สามารถมาต้อนรับได้ด้วยตนเอง โดยได้มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ แสงแสนชั้น มาต้อนรับแทน นายกฯก็มีความยินดีและขอต้อนรับน้องๆทั้ง ๓ คน เข้าสู่การเริ่มต้นการทำงานที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ลำดับต่อไปก็ขอให้พนักงานเทศบาลทั้ง ๓ ท่าน แนะนำตัวต่อสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เชิญค่ะ
- นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวพิมพ์รัก สมฤทธิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ชื่อเล่น พิมพ์ เป็นคนจังหวัดพะเยา จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะ
- นางสาวงามฟ้า พุณาโคชิ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวงามฟ้า พุณาโคชิ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ชื่อเล่น ฟ้า เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
- นางสาวศุภานิช เงินเย็น** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื่อ นางสาวศุภานิช เงินเย็น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ชื่อเล่น แนน เป็นคนจังหวัดพะเยาค่ะ
- ที่ประชุม** - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน ให้ทุกท่านตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล ดงมะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเชิญครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ

มติที่ประชุม

- รับรอง -

นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ก็เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งวาระนี้ทุกครั้งที่ผ่านมานายกฯ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี มา ๑๒ ปีแล้ว ระเบียบวาระนี้ไม่เคยจะมีข้อท้วงติงหรือว่าสอบถามกัน ดิฉันขอฝากทางสมาชิกสภาฯลองกลับไปคิดดูใหม่ ซึ่งมันเป็นบทเรียนของคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก ในส่วนของวาระการประชุมนี้ ดิฉันก็คงต้องชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ ซึ่งตอนนี้นิฉันเองพร้อมข้าราชการประจำ ๑๑ ท่าน ๑๒ ท่าน รวมกับนางสาวสุพัตรา ถาวร ที่ได้เสียชีวิตไป ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากสำนักงานปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย ซึ่งแจ้งข้อกล่าวหา มา ในส่วนของการชี้แจงข้อกล่าวหา การสร้างเอกสารเท็จ ในเรื่องของการทุจริตในอำนาจหน้าที่ ซึ่งการก่อสร้างสะพานหรือจุดชมวิวเชิงระบบนิเวศน์ในครั้งนี้ ในส่วนของข้อกล่าวหาทั้งหมด คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด คณะกรรมการปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้รับการร้องเรียน โดยได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า ๑. นางสาววาสนา บุญมา ๒. นายธวัช แก้วจินดา ๓. นางสาวสวาท มณีรัตน์ ๔. นายสกลิต อุดมวัฒน์ศิริ ๕. นายสำเริง ชัยรัตน์ ๖. นางสาวพรพรรณ นันตะรัตน์ ๗. นางสาวสุพัตรา ถาวร ๘. นางเกษญา เสมอใจ ๙. นายยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ ๑๐. นายสาคร หน่อแก้ว ๑๑. สุขแก้ว ถนอม และ นางสาววรัญญา มณีรัตน์ ซึ่งได้รับข้อกล่าวหาว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดทุจริต ต่อหน้าที่และกระทำความผิดต่ออำนาจหน้าที่แห่งราชการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ก็มาสอบสวนในส่วนของการประจำ ทั้งหมด และในส่วนของตัวเองดิฉันและท่านปลัดเทศบาลฯ ก็เรียกไปสอบสวนปรากฏว่า ได้สรุปสำนวน และแจ้งข้อกล่าวหา ทั้งหมด ๑๒ ท่าน และดิฉันก็ได้แก้ข้อกล่าวหา โดยว่าจ้างให้ทนาย เพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ทาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งข้อกล่าวหา มา ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงรายจะสรุปผลข้อกล่าวหา ส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งการไต่สวนในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ดิฉันก็ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ง. ว่าการไต่สวนในครั้งนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งกรณีกล่าวหาว่า เราได้ก่อสร้างสะพานก่อนขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ การประชุมทางสภาเทศบาลฯ ไม่เห็นชอบ และก็นำเงินไปปลอมแปลงเอกสารทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ก่อสร้างจริง ซึ่งของเรามีทั้งหมด ปรากฏว่าโครงการตัวนี้ก็ทำให้การบริหารจัดการภายในมันค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่ง การเสียขวัญกำลังใจของ เจ้าหน้าที่ มันก็รู้สึกหวาดกลัว ในเรื่องของความตึงเครียดบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เมื่อก่อนในส่วนของสภาเทศบาลฯ และฝ่ายบริหารมีกิจกรรมอะไรก็ประสานงานกันร่วมมือกัน ในส่วนของข้าราชการประจำมีอะไรก็ประสานงานกัน ปรากฏว่าทุกวันนี้มีการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลฯ ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น. ช่วง ๒ เดือนก่อนมีการแข่งขันกีฬาเปตอง พอ

พนักงานของเราเห็นรถตู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด เชียงรายมา ก็กลัววิ่งหนีกันหมด อันนี้ก็เป็นบรรยากาศ การบริหารจัดการในส่วนของ ข้าราชการประจำมันก็รู้สึกตึงเครียด ดังนั้นที่ดิฉันต้องเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบตรงนี้ก็ เพราะว่า ในการรับรองรายงานการประชุม ดิฉันจะต้องขอความเห็นชอบ หรือว่าท่านเข้าใจ ในประเด็น ซึ่งการประชุม สภาฯ มันมีข้อข้องเกี่ยวกับการที่ดิฉันและเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องในวันนี้ ด้วย เพราะว่าในส่วนของสภาเทศบาลฯ ดิฉันกลับไปดูแล้วบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ รู้สึกว่า มันมีแอบแฝงหลายอย่าง เดี่ยวดิฉันจะขอชี้แจงสัก ๓ เรื่อง แล้วท่านก็จะมีคำตอบให้ ดิฉันเหมือนกันก็วันนี้เราจะพูดคุยกันในบรรยากาศที่มันสบายๆ แล้วก็สอบถามให้มันหายข้อ ข้องใจ ในส่วนของการลงมติการประชุมสภาฯ ซึ่งการประชุมสภาฯ ในโครงการนี้ การ ก่อสร้างสะพานและจุดชมวิวยิงระบบนิเวศน์ อันที่จริงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ ก็ คือ ดิฉันรับมอบนโยบายมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการด่วน จุดประสงค์จริงๆ โครงการตัวนี้เราไม่เคยทำอันนี้ก็ต้องเข้าใจ อาจจะมีในส่วนของเอกสารมัน อาจจะไม่เป็นขั้นตอน หรือมีข้อแตกต่าง แต่ในส่วนของโครงการนี้เราไม่มีทางทุจริต เราทำ จริง ดำเนินการจริง ซึ่งเริ่มต้นจริงๆ ดิฉันได้รับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โครงการนี้ไม่มีทางที่จะก่อสร้างก่อนหรือเกิดขึ้น ก่อน จุดประสงค์จริงๆมันเป็นหมวดรายจ่ายประจำท่านดูการบันทึกการประชุมสภาฯ ณ วันนั้น ดิฉันก็ได้ประชุมสภาฯ ได้โอนเงินมาจากหมวดบริหารงานทั่วไป งานเงินเดือนฝ่ายประจำ จำนวนเงิน ๒๙๐,๐๐๐บาท และก็โอนเงินจากค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนท้องถิ่น ก็คือเงินโบนัสของพนักงาน เงินเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เอามารวมกัน และโอนมาจากเงินค่า ดำเนินการ ค่าใช้สอย อีก ๕๐,๐๐๐ บาท และก็เงินค่าดำเนินการ ค่าใช้สอย ในส่วนของ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อีก ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเงินทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ บาท จุดประสงค์จริงๆของฝ่ายคณะผู้บริหาร คือ รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่จริง เรามีนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนมาทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพอดีเป็นขบวนการ ของพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนของสำนักงบประมาณ ตั้งงบประมาณผิดไป ตั้งในส่วนของ หมวดเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อันที่จริงตั้งตรงมาได้เลย อำนาจของ นายฯ สามารถตกลงจ้างไม่จำเป็นต้องไปเลือกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น เงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นี้คือบังคับใช้แล้ว แต่มันมีความผิดพลาดตรงที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ เอา ไปตั้งในหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องนำโครงการนี้เข้าที่ประชุม สภาฯ อันที่จริงขบวนการเรามาถูกต้องแล้ว แต่มันเป็นการกระทำในส่วนของวิธีการจัดซื้อจัด จ้างและวิธีการโอนงบประมาณ อันนี้นายฯก็ไม่โทษใคร เจตนาจริงๆไม่มีใครทุจริตสักอย่าง แต่มันมีความเกี่ยวข้องกับการบันทึกประชุมสภาฯ ที่ดิฉันจะพูดเข้ามา ขอท้าวความสักหน่อย ซึ่งเรื่องนี้ก็ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ อันนี้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็คงจะเข้าประชุมสภาฯ วันนั้นจะมีแค่ ท่านเดียวที่ไม่ได้เข้าประชุมสภาฯ คือ ท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ก็ในส่วนของการประชุม สภาฯ วันนั้นก็จะมีผู้ที่ไม่มาประชุม ก็คือ ท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ลากการประชุมเนื่องจาก ท่านไปต่างประเทศ ก็มีหนังสือมาถึงท่านประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการบันทึก ประชุมสภาฯ ที่มันขัดแย้งในส่วนของกำไรถ้อยคำ ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริต ซึ่งด้วยหลักการและเหตุผลการโอนงบประมาณถูกต้องทั้งหมด ตอนนีทาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รีออคติทั้งหมด ซึ่งดิฉันได้ร้องขอความเป็นธรรม และ ทางเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ก็ต้องสอบสวนท่านสมาชิกสภาฯทั้งหมด และจะต้อง สุ่มว่าจะสอบสวนใครบ้าง ซึ่งการโอนงบประมาณเราถูกต้อง รายจ่ายประจำเราถูกต้อง และ

มันว่าเกี่ยวข้องตรงตอนที่ท่านจะขอมติที่ประชุม ซึ่งมีการลงมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง คือ ท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา แลงงดออกเสียง ๒ เสียง มุมมองที่ขัดแย้งกันตรงนี้เริ่มแรกจะมีผู้กล่าวทักท้วงในส่วนของการประชุม คือจะมีท่านสนธิ ปงรังษี ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภา ดิฉันก็ได้รายงานในส่วนของท่านซึ่งมาของงบประมาณให้ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมาขอความเห็นชอบจากทางสภาเทศบาลฯ ซึ่งเป็นโครงการด่วน ซึ่งวันนั้นเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากและไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งการดำเนินงานขบวนการเราก็ถูกต้อง ซึ่งก็เป็นการให้เกียรติแก่สภาเทศบาลฯ ตอนแรกในส่วนของท่านงบประมาณก็คือ สำนักปลัด และผู้อำนวยการกองคลังคนเดิมก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของการเปรียบเทียบเพราะจะมีการประชุมสภา เราควรจะเอาเข้าที่ประชุมสภาได้รับทราบ ถ้าไม่แจ้งทางสภา วันข้างหน้าก่อสร้างไปก็มีปัญหาอีกว่าทำอะไรไม่ให้เกิดเกียรติทางสภา อันนี้ก็มีส่วนในความเข้าใจของคณะทำงานข้าราชการฝ่ายประจำ ก็ได้นำมาแจ้งให้ท่านได้รับทราบ และก็เรื่องการขออนุมัติ ซึ่งมีมันมีความขัดแย้งที่ว่า ท่านสนธิ ปงรังษี มีความข้องเกี่ยวกับบันทึกการประชุมสภา ซึ่งดิฉันก็ได้สอบถามทาง ท่านสังด์ กาวิชัย ซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ ว่าท่านได้บันทึกการประชุมอย่างนี้จริงหรือเปล่า และก็สอบถามท่านสมาชิกสภาฯ บางท่าน ว่าเข้าใจเป็นประการใด ซึ่งข้อความที่ ท่านสนธิ ปงรังษี ระบุว่าข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็นโครงการจัดทำทางเดินยกระดับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาขอทางสภาฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ แล้วงบประมาณที่ตั้งไว้ก่อน ถ้าเรามาโอนงบประมาณตั้งใหม่จะกระทบต่อการบริหารจัดการหรือไม่ อันนี้เป็นคำถามของ ท่านสนธิ ปงรังษี คำว่าสร้างเสร็จแล้ว ถ้าเป็นดิฉันพูด ณ วันนี้มันไม่มีทางเสร็จ แต่กระบวนการอันนี้อาจจะมีการขุดหลุมเสา หรือเตรียมวางแบบผัง แปลน เพราะว่าโครงการตัวนี้เราไม่ได้ทำ ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณ วรรคต่อมาก็ท่านปลัดฯ ได้เรียนต่อสภาฯ ว่าข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าว จัดทำทางเดินยกระดับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ เป็นโครงการที่เร่งด่วน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้เข้าประชุมและได้รับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงดำเนินการโครงการเร่งด่วน ส่วนงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนมาจากแผนงานทั่วไป แผนงานบริหารส่วนบุคคล บุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจำ ดังนั้นเงินพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ๒ ตำแหน่ง และค่าตอบแทนซึ่งอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่กระทบต่อการบริหารราชการ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครสอบถามสักคน ซึ่งดิฉันก็ได้มาดูปรากฏว่าท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ท่านก็ได้พูดว่า เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องจากข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็นจัดทำโครงการยกระดับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ สมควรแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ให้ทราบล่วงหน้า และมีแผนงานเตรียมไว้เพื่อรับกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และเป็นเรื่องที่นำพูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณว่าจะสร้างสะพานยกระดับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ ก่อนหรือเปล่า ก่อนที่จะประชุมสภาฯในวันนี้ แล้วก็ก่อสร้างเสร็จแล้วจึงมาพูดเรื่องงบประมาณไม่ถูกต้องนะครับ ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยว่า ครั้งต่อไปมีโครงการอะไรต้องผ่านสภาเทศบาลฯ ก็ควรจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน ขอขอบคุณครับ ในประเด็นตรงนี้ซึ่งวันนั้นสภาเทศบาลฯ ก็คง มันไม่มีทางเสร็จ แล้วก็โครงการที่มี ปรากฏว่า ๒ ท่านนี้เสนอความคิดเห็นขัดแย้งออกมา ในส่วนของวาระประชุมต่อไป ก็ไม่มีใครพูดต่อ ดิฉันก็ไม่ได้พูดต่อที่ประชุมสภาฯ ผลสุดท้ายท่านประธานสภาฯ ก็ได้พูดสรุปว่า ตามที่ท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ และท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวมาโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เร่งด่วน อาจจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

เพราะว่าเป็นการรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับใครที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ปรากฏว่ามี ท่านสังด์ กาวิชัย ก็ได้เสนอ ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ว่า ข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็น ว่าปีนี้เป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล และก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรง หากจะดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรสร้างอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อเป็นที่ระลึก ท่านสังด์ กาวิชัย ก็ได้พูดแค่นี้ ท่านประธานสภาฯ ก็ได้ขอมติที่ประชุมเลย หากท่านไม่ข้อสงสัยหรือสอบถามก็ขอมติที่ประชุมครับ ก็สรุปเห็นชอบ ๘ เสียง ก็คือโครงการนี้ผ่าน อันที่จริงนี้ทางสภาเทศบาลฯ เห็นชอบเสียงข้างมากกว่า ฝ่ายบริหารก็ดำเนินการได้แล้ว ดังนั้นในส่วนของที่ไม่เห็นชอบ ท่านชาญวิทย์ โปธาปัญญา ท่านก็ไม่ได้พูดโต้แย้งตั้งแต่เริ่มแรก ท่านยกมือไม่เห็นชอบเลย งดออกเสียง ๒ เสียง ดิฉันก็คิดดูแปลกๆ ท่านไม่เห็นชอบตั้งแต่แรก ก็น่าจะยกมือไม่เห็นชอบไปเลย แต่นี่ท่านงดออกเสียง ๒ เสียง แล้วก็โครงการอื่นๆ หลังจากนั้นก็ไม่มีข้อท้วงติงอะไรสักอย่าง ผลสุดท้ายเราก็ขึ้นวาระการประชุม ที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ปรากฏว่าทั้งหมดมี ๓๓ โครงการที่เอาเข้าวาระการประชุมวันนั้น ดิฉันก็ไม่คิดว่าจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท โครงการ ๓๓ โครงการ ๕ ล้านกว่าบาท และโครงการอีก ๑๒ โครงการ ปรากฏว่าไม่มีสงสัย โครงการสักโครงการ ผลการลงมติทุกโครงการเห็นชอบ ๑๑ เสียง แล้วมันมีข้อท้วงติง ซึ่งที่ดิฉันจะต้องขอเรื่อง การบันทึกการประชุมสภาฯอันนี้ ปรากฏว่าพอท่านรายงานการประชุมฯ ทำบันทึกการประชุมเรียบร้อยแล้ว สรุปว่าการบันทึกการประชุมครั้งนี้ดิฉันสอบถามงานนิติ การสภาฯ ว่าใครเป็นคนทำ ก็คือเป็นคุณสุพงษ์ธนา อธิเดชไพบูลย์ เป็นนิติกรเดิมของเรา ซึ่งได้ลาออกไปแล้ว ปรากฏว่า ท่านสังด์ กาวิชัย เป็นผู้เขียนจริง แต่แค่ร่าง แต่ด้วยศัพท์ทาง ทางกฎหมาย คุณสุพงษ์ธนา อธิเดชไพบูลย์ เป็นผู้ร่างทั้งหมด ก็คือนิติกร ซึ่งตามอำนาจของ สภาฯ นายกาก็มีคำสั่งมอบงานกิจการสภาฯ และมอบการบันทึกทุกอย่าง อย่างน้อยมันต้อง โดนทุกคน มันไม่ใช่จะมาโดนแค่ฝ่ายบริหาร มาโดนแค่ข้าราชการฝ่ายประจำ ในส่วนของ สมาชิกสภาฯ ก็มี ส่วน ซึ่งท่านได้เสนอความขัดแย้งในส่วนของสภาฯ ที่มติเห็นชอบ ๘ เสียง ท่านว่าอย่างไร ในส่วนของการบันทึกการประชุมสภาฯ ทุกวันนี้ หลังจากท่านบันทึกการประชุมสภาฯ เรียบร้อย มีด้านหลังอีกคะที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าเราบันทึกการประชุมสภาฯ ได้มีการตรวจร่างการประชุมสภาฯ เรียบร้อย ผู้ที่ไม่เข้าประชุมสภาฯ แต่มีสิทธิ์ตรวจรายงาน การประชุมสภาฯ ท่านว่ามันถูกต้องหรือเปล่า การบันทึกการประชุมสภาฯอันนี้ ซึ่งสรุปโครงการ วันนั้น โครงการเกือบ ๕๐ โครงการ ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งสภาเทศบาลฯ ได้ แต่งตั้งขึ้น คือ ๑. คุณณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม ๒. คุณบุญส่ง มงคล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้รับรองรายงานการประชุม ๓. คุณสังด์ กาวิชัย เลขานุการสภาฯ/คณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม ผู้บันทึก/รับรองรายงานการประชุม ประธานสภาฯได้รับรอง รายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อันนี้ในส่วนของการประชุมสภาฯ ดิฉันได้ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ สอบถามนิติกรแล้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุมสามารถรับรองรายงานการประชุม และต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นการ ประชุมครั้งนี้ทั้งหมด ดิฉันก็แปลกใจว่า ท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ แล้วท่านทำไมมีสิทธิ์ตรวจรายงานการประชุมในครั้งนี้ ครั้งต่อไปไม่มีปัญหาถ้าท่านเข้าร่วม การประชุมฯ แต่สำหรับเรื่องนี้ท่านทำไมได้ตรวจรายงานการประชุมฯ อันนี้ดิฉันก็แปลกใจ ซึ่งมันเป็นขบวนการตามปกติ นิติกรต้องตรวจทานแล้วว่าใครไม่มาประชุม ใครมีสิทธิ์เข้าร่วม

การประชุม แล้วใครไม่มา ใครมีสิทธิ์เซ็นต์ได้ หรือเซ็นต์ไม่ได้ อย่างถ้าดิฉันไม่เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ ดิฉันก็ไม่เซ็นต์เข้าร่วมประชุม ไม่มีสิทธิ์เซ็นต์รับรองรายงานการประชุม เพราะเราไม่อยู่ ดังนั้นในส่วนของการบันทึกการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ พอดิฉันกับพนักงานโดนคดีมันก็ต้อง มีการสอบสวนทางสภาฯ ซึ่งสภาฯ ดิฉันสอบถามไปยังเลขาธิการสภาฯ คือท่านสังัด กาวิชัย ว่าท่านมีความเข้าใจอย่างไร ที่ท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ กับ ท่านสนธิ ปงรังษี ที่ว่าโครงการก่อสร้างเสร็จแล้ว นี่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันในการลงมติที่ประชุม ที่เห็นชอบ ๘ เสียง ซึ่งท่านสังัด กาวิชัย ก็ได้อธิบายวันนั้นผมก็จำได้อยู่ ก็คือ ท่านสนธิ ปงรังษี ท่านเหมือนน้อยใจฝ่ายบริหาร ว่าท่านได้โอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว มีแบบมีแปลนอะไรเรียบร้อยแล้ว ที่จะก่อสร้างแล้ว ทำไมไม่ปรึกษาทางสภาเทศบาลฯ ก่อน อย่างที่ ท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ว่าโอกาสข้างหน้าถ้ามีโครงการหรือจะทำอะไร ก็ควรจะปรึกษาทางสภาเทศบาลฯ ก่อน อันนี้ดิฉันก็ต้องขอภัยทางสภาฯ ไว้ด้วย ดิฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโครงการที่จะมาสร้างความขัดแย้งในส่วนของสภาเทศบาลฯ เรา ซึ่งเจตนาเราอย่างที่ดิฉันบอกเราใช้เงินหมวดรายจ่ายประจำ มาตั้งไว้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณบริหารอื่นๆ ช่วงนั้นเราก็มีการซ่อมแซมปรับปรุงหลายๆอย่าง ตั้งแต่อาคารสำนักงาน เรานูมัติเงิน จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอาคารสำนักงานเรารอด เพราะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯ มาตรวจ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่โดน เพราะจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานของเราที่รอดเพราะ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งมีข้อห้าม ๒ อย่างเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม คือ ห้ามเกี่ยวกับการก่อสร้างสำนักงานกับซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง นายกฯ ปลัดฯ ถ้าทางสภาเทศบาลฯ เป็นผู้อนุมัติในการดำเนินการ สภาเทศบาลฯ โดนด้วย อย่างโครงการของเราในวันนี้ถ้าดิฉัน โดนก็ไม่โดนเพียงคนเดียว ข้าราชการประจำและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดนด้วย ๑๑ คน ซึ่งโดยตำแหน่งเราก็ไม่ได้เอาไปไหน อย่างในส่วนของการระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเอกสารเหมือนกัน บางครั้งมันเป็นความคล่องตัว อย่างวันนั้นผู้รับจ้างแต่ไม่มา ไม่พร้อม เป็นวันนี้ค่อยลงนาม ต้องเตรียมเอกสารเตรียมพร้อมไว้ บางครั้งขบวนการมันคลาดเคลื่อน ดิฉันบอกนักวิชาการพัสดุฯ ต่อไปนี้ต้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกครั้ง เพราะวันนั้นการประชุมในส่วนของพัสดุ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่างเข้าร่วมประชุม กองช่างก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำราคามา ปรากฏว่านักวิชาการพัสดุฯ ก็ไม่รู้เรื่อง พอถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างก็ไปทำในส่วนของการสอบราคา อันที่จริงงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องใช้วิธีสอบราคา นายกฯตกลงจ้างได้เลย จะเอาผู้รับจ้างคนไหนก็ได้ ปรากฏว่า นักวิชาการพัสดุฯ ไม่เข้าร่วมการประชุมฯ ไปทำวิธีสอบราคากลายเป็นผู้รับจ้างสงสัย ว่าปลอมแปลงเอาเอกสารผู้อื่นเบิกเอาเงินมากินหรือเปล่า ไม่มีใครได้สักคน โครงการตัวนี้กลายเป็นมาโดนกันทั้งหมด มันน่าสงสารสำหรับชีวิตคนที่เป็นข้าราชการ ที่จริงๆบอกทุกคนแล้วว่า ถ้านายกฯ รับผิดชอบได้ทั้งหมด ด้วยการที่นายกฯ ลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี มันก็ไม่หลุดพ้นความผิด ซึ่งมันเป็นด้วยตำแหน่งที่บีบบังคับไว้ ในส่วนของแต่ละกอง อันนี้นายกฯก็มองว่าถ้าโครงการนี้ทำให้ทุกคนเดือดร้อน ก็เป็นที่น่าเสียใจ ซึ่งในการทำงานแต่ละกองคลังก็มีความเครียด ส่วนของพนักงานกลัวกันหมด จะทำอะไรก็ไม่กล้าทำ กลัวมีความผิด มีกิจกรรมหรือมีงานต่างๆ จะไม่ช่วยกันเหมือนเมื่อก่อน แม้แต่การประชุมสภาฯ ในวันนี้ ก็มีข้อแตกต่างจากเมื่อก่อน เรื่องการจัดซื้ออาหารและอาหารว่าง ของสภาฯ การเบิกจ่ายก็มีข้อจำกัดเพราะในระเบียบจะมีข้อบังคับว่าสามารถเบิกได้กี่บาทต่อคน ไม่สามารถทำได้เหมือนเมื่อก่อน ดิฉันก็อยากสอบถามว่า ผู้ที่บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนั้นสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นท่านมีความเข้าใจอย่างไรที่ลงมติเห็นชอบ

โครงการยกระดับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ วันนั้นซึ่งโครงการของเราทั้งหมดมี ๔ โครงการที่ดำเนินการพร้อมกัน คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอแม่ลาว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าซึ่งใช้เงินงบบุคลากร และโครงการยกระดับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ ซึ่งช่วงนั้นวุ่นวายเพราะมีการดำเนินโครงการหลายโครงการพร้อมกัน มีทั้งกองไม้ หิน ดิน ทรายกองเต็มไปหมด ซึ่งลานข้างบนตรงข้างอาคารสำนักงานเราไม่อนุญาตให้คนเดินขึ้นเพราะว่าตัวอาคารสำนักงานอาจจะทรุดตัวลงมา ก็แปลกนะคนที่ร้องรู้หมดทุกอย่าง ฉะนั้นแม้แต่คนที่มารับจ้างซึ่ง บริษัทที่ได้รับงานไปมีคุณสมบัติที่จะรับงานของหน่วยงานราชการได้ ฉะนั้นแม้แต่คนงานที่มาทำงานรับช่วงต่อบริษัทที่มีคุณสมบัติฯ ยังให้ปากคำที่รักพวกดิฉันเขาเลย โดยให้ปากคำว่าเขาได้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปีใหม่ รู้สึกว่าเทศบาลจะเร่งดำเนินการให้เสร็จเพื่อที่จะทำบุญและฉลองปีใหม่ ซึ่งเทศบาลไม่เคยได้ฉลองปีใหม่เลย วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอแม่ลาว บริเวณข้างหน้าเทศบาล และโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งทุกท่านก็ได้เข้าร่วมพิธี ดิฉันมีพยานหลักฐานทั้งหมด เราไม่เคยจัดงานปีใหม่ งานปีใหม่ไม่มี ซึ่งมันก็ขัดแย้ง ดิฉันก็ต้องหาเอกสาร ภาพมันขัดแย้ง ซึ่งดิฉันก็ได้ไปถามนายไพบูลย์ เย็นใจ ว่าทำไมลุงตอบ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปอย่างนั้น แกก็ตอบว่า เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. ตะโกนใส่ลุงว่า ถ้าให้การเป็นที่จะติดคุกนะ ลุงก็สั้นแล้วตอบว่าสงสัยมันจะทำปีใหม่นะ จริงๆ แล้วเราไม่ได้ทำปีใหม่นะ ท่าน ซึ่งดิฉันก็มีภาพถ่ายทั้งหมด ช่วงเช้าเราทำบุญอาคารสำนักงาน ช่วงบ่ายเราเปิดโครงการอบรมฯ เราได้งบประมาณจากทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่ได้เบิกเงินค่าอาหารจากทางเทศบาลเลย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และตอนท่าน รองผู้ว่าราชการก็มาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเรามีหลักฐานทั้งหมด และเราได้ส่งใช้เงินของอบจ. เชียงราย ที่ดิฉันชี้แจงเรื่องนี้ก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับกรบันทึกการประชุมสภาฯ ที่ท่านจะ รับรองรายงานการประชุมทุกครั้งไป ด้วยที่ข้อความที่มันรัดกุม ตัวดิฉันเองและข้าราชการประจำ และเป็นข้อที่น่าสงสัยที่ส่วนของฝ่ายบริหารและฝ่ายที่นายความประจำที่ดิฉันว่าจ้างมา ให้ดูแล้วรับผิดชอบคดีนี้ อันดับแรกก็คงเชิญท่านสังัด กาวิชัย พุดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ แตกต่างหรือเหมือนอย่างไร และสรุปท้ายวันนี้จะเป็นบันทึกที่ดิฉันส่งไปเพิ่มเติม ให้ทางสำนักงาน ป.ป.ช.อีกครั้งว่า ทางสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อยยันกันอย่างไร และในส่วนของสำนักงาน ป.ป.จ. ที่ดิฉันร้องขอความเป็นธรรมไป ก็จะลงมาสอบสวนอีกครั้ง ที่ตัวดิฉันร้องขอความเป็นธรรมไปนี้ ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่เคยมาสอบสวนตัวดิฉันเลย แต่แจ้งข้อกล่าวหาเลย ไม่เคยมาสอบตัวดิฉัน ไม่เคยมาสอบท่านปลัดเทศบาลฯ ดิฉันก็จะนำเอกสารทั้งหมดไปแก้ข้อกล่าวหา เริ่มแรกของตัวดิฉันก่อน ถ้าตัวดิฉันหลุดคดี ทุกคนก็จะหลุดคดีด้วย ขอขอบคุณค่ะ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ค่ะ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กียอนหลังไปเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ ก็มีผู้เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ จำนวน ๑๑ ท่าน ขาด ๑ ท่านคือท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ได้ขอลาต่อท่านประธานสภาฯ ซึ่งมีหนังสือลาเรียบร้อย ก็ว่าการประชุมวันนั้นเราก็ประชุมไปด้วยความราบรื่นดี ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้ ก็มีการชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีการของบประมาณเกี่ยวกับก่อสร้างจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบ

นิเวศน์ และก็มีเรื่องหลายเรื่อง ก็ด้วยความเป็นไปเป็นมา ท่านสนธิ ปงรังษี ก็เหมือนที่ท่าน นายกเทศมนตรีได้พูดไปว่า ท่านสนธิ ปงรังษี ได้เรียนต่อท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก สภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับโครงการจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ ได้ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเรื่องมาขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ ความในใจของ ผมก็คือ เขียนตามข้อเท็จจริง เรื่องการก่อสร้างนี้ก็คงยังก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย ก็มีการเตรียม เอกสารหลายๆ เรื่อง มีการเตรียมงาน เตรียมความพร้อม ผมคิดความมันเป็นการกระทำที่ต้อง มาร่วมกัน ผมก็เขียนตามความเป็นจริง คำพูดของท่านสนธิ ปงรังษี กับท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ก็เหมือนที่ผมพูดไปคือ ในเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะมาขอให้สภาเทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ ทำไม ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ล้วงลึกและยาวขนาดนี้ ถ้าผมรู้ว่าจะเกิดปัญหาเช่นนี้ผม ก็จะไม่บันทึกลงไปมันอันตราย ด้วยความเชื่อตรงๆ ผมก็ได้บันทึกตามความเป็นจริง และใน ความคิดของผมก็คิดว่า คงจะไม่มีการกล่าวร้ายกัน ก็เลยบันทึกไว้ตามคำพูดของท่านสนธิ ปงรังษี และท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ ผมในนาม ของเลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงมะเดะ สิ่งที่ผิดไม่เป็นคริปไม่ได้ตั้งใจ ก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง และ ก็ไม่คิดว่าคำพูดบางครั้ง จะเก็บมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายกล่าวโทษกัน ผมก็เลยบันทึกเป็น บางส่วนให้นิติกรตรวจสอบ ผมคิดว่านิติกรตรวจสอบแล้วก็คงถูกต้อง เลยกลับมาเขียนใหม่อีก ครั้ง การบันทึกการประชุมจะมี ๓ ระบบ ตอนแรกผมจะเขียนให้ท่านนิติกรตรวจดูความถูกต้อง หลังจากนิติกรตรวจสอบดูแล้ว ก็ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจดู และรับรอง และก็เป็นรายงานการประชุมออกมา ฉะนั้นผมขอแจ้งว่า การพูดจาของทั้งสองฝ่ายก็คงจะ เป็นการขอความช่วยเหลือกัน ให้จากหนักเป็นเบา สงสารพนักงานสงสารหลายๆ ท่าน ผมก็ไม่ กลัวนะครับ เพราะผมเป็นคนไม่เคยกลัวอะไร ก็คงจะพูดต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ ก็คงจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนในคำพูด โดยเฉพาะท่านสนธิ ปงรังษี และท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เชิญท่าน ณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ครับ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนเกี่ยวกับวาระการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งท่านนายกฯ ได้พูดถึงผมเกี่ยวกับการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งผมได้รับ แต่งตั้งจากสภาเทศบาลตำบลดงมะเดะ ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมสภาฯ ซึ่งวันนั้นผมไม่ได้เข้าประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งก่อนจะเซ็นรับรองรายงานการ ประชุมทุกครั้ง ผมก็จะดูวาระการประชุม ดูขบวนการขั้นตอน ผมก็จะสอบถามทางท่าน เลขานุการสภาฯ ก่อนจะเซ็นรับรอง พอตีผมไม่ได้เข้าประชุมฯ ผมก็จะสอบถามถึงขบวนการ ประชุมฯ การสอบถามกัน การชี้แจงต่างๆ ว่าเป็นไปตามนี้หรือเปล่า ซึ่งท่านเลขานุการก็ได้บอก ว่าถูกต้องครับ และก็มินิติกรตรวจสอบอีกครั้งก็คงจะถูกต้อง เพราะการตรวจรายงานการ ประชุมครั้งที่ผ่านเราก็ดำเนินการกันอย่างนี้ ก็ถูกต้องกันทุกครั้ง ในเมื่อเลขานุการฯ ให้ผมเซ็นตี ผมก็ตรวจทานดูว่า สอบถามว่าขบวนการประชุมเป็นไปตามนี้หรือเปล่า ก็เหมือนกับการ ประชุมทุกครั้งก็เอาความจริงมาพูดกัน ผมก็เซ็นตีไปตามนั้น ตามหน้าที่ ก็รับรองรายงานการ ประชุมไป แต่วันนี้ผมไม่รู้ว่ขบวนการมันไปอย่างไร และก็ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนไปว่า มีการร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. มีการตรวจสอบต่างๆ ในส่วนขบวนการตรงนั้นผมก็รู้ ว่าเป็นอย่างไร ถ้าจะเอารายงานการประชุมสภาฯ วันนี้ไปเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าจะไม่ ถูกต้องนะครับ เพราะว่ามันผ่านมาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี บางทีเราคิดเรายังลืมว่าเรื่องที่เรารู้อไป

เป็นเรื่องที่จริงในวันนั้นแล้ว ความจริงวันนั้นเราได้พูดไปแล้ว แต่เราจะมาถอดคำพูดจากวันนั้น มาเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้อง มาเอารายงานการประชุมวันนี้ไป เพื่อเอาไปตอบโต้ หรือเป็นเอกสาร เป็นข้อมูลเพื่อเทียบเคียงกับรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว น่าจะไม่ต้อง สมาชิกสภาทุกท่านก็ผ่านการอบรมมา มีความรู้เกี่ยวกับสภาเทศบาลฯ มาหลายปี ถ้าเอา รายงานการประชุมครั้งนี้ไปยืนยันผมคิดว่า ไม่ต้องผมคิดว่าพวกเราน่าจะโดนไปด้วย เพราะ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้านกฎหมาย เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ถ้าไม่เอา เอกสารรายงานการประชุมในวันนี้ไปเพื่อประกอบการโต้แย้งเกี่ยวกับคดีตรงนี้ ผมก็ไม่ว่าอะไร แต่ถ้ารายงานการประชุมวันนี้เอาไปรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาเมื่อ ปี ๒๕๕๘ ผมคิดว่า ค่อนข้างจะหมิ่นเหม่ เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมย้อนหลังครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ เชิญครับ ให้ท่านนายกฯได้ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

ก็ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และข้อคิดเห็นของหลายท่านที่แตกต่าง ท่านก็คงจะเข้าใจผิดนะค่ะ ท่านณรงค์ศักดิ์ ดิฉันไม่ได้บอกว่า จะต้องเอามติที่ประชุมที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่ในวันนี้ แต่ดิฉันอยากรู้ความคิดเห็น การที่ท่านพูดกันในวาระประชุม ท่านเข้าใจเป็นประการใด ซึ่งข้อแตกต่างในการประชุมในวันนั้น ใช่แล้วคะมันจบลงตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๘ แล้ว บางอย่างดิฉันก็ต้องไปรื้อฟื้นเอกสาร รื้อฟื้นความทรงจำ เราก็ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้ ต่อไปนี้ดิฉันก็ต้องหาเอกสารทั้งหมด อย่างวันนี้การบันทึกการประชุมสภาฯ ดิฉันไม่ได้เอาไปเป็นข้อแก้ข้อกล่าวหา ในส่วนเอกสารทั้งหมด แม้ว่าส่วนตัว ส่วนบุคคล เอกสารรอบข้างในส่วนของการบันทึก ท่านก็ต้องทำเหมือนดิฉัน อะไรก็ช่างที่จะต้องนำไปหักล้างที่โดนข้อกล่าวหาให้เบาลงที่สุด ถ้าท่านมีจิตใจเป็นกลางและมีความเมตตาธรรม กับในส่วนของคุณะบริหารและส่วนของการชำระการประจำ ที่ท่านสังกัด กาวิชัย พูดไป ดิฉันไม่ได้ให้พูดโกหก หรือปลอมแปลงในส่วนของเอกสาร ถ้าในส่วนของการเซ็นรับรองรายงานการประชุมในวันนั้น ถ้าเป็นท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ตามความเหมาะสมท่านจะต้องขีดแดง เพราะว่าท่านลา ถ้าจะให้ถูกต้องนะ ซึ่งตรงนี้ดิฉันสอบถามทางฝ่ายกฎหมายแล้วควรที่จะขีดแดง เป็นการลามมากกว่า อันนี้คือประเด็นที่ต่างน้ำหนัก ดิฉันก็ไม่ว่าใครผิดใครถูก ณ เวลานี้ก็ไม่ได้มีการตัดสินให้ทุกคนติดคุกกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นเอกสารการประชุมในวันนี้อันนี้ถ้าท่านเมตตาดิฉัน ซึ่งการประชุมสภาฯ ดิฉันก็ได้บอกไปว่าได้ไปหาหรือว่า การบันทึกการประชุมสภาฯ ท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร อันนี้มันก็เป็นการหักล้างน้ำหนักส่วนหนึ่งเหมือนกัน คือเข้าใจประเด็นกันหรือเปล่า แต่ดิฉันไม่ได้ให้ย้อนกลับไปว่า ท่านต้องลงมติที่ประชุมใหม่ ถึงท่านลงมติที่ประชุมใหม่ ก็ ๘ เสียงที่ท่านเห็นชอบ ก็ไปแก้ก็ไม่ได้เพราะท่านเห็นชอบมาแล้ว อันนี้ก็คือ ยืนยันท่านอนุมัติเห็นชอบให้ก่อสร้าง แต่ดิฉันก็ว่ามันมีความคลุมเคลือในส่วนของวาระบางจุด อันนั้นมันเป็นข้อหักล้างสำหรับดิฉัน ในวันนี้ท่านสังกัด กาวิชัย ท่านเป็นคนบันทึกเอง ท่านก็ต้องไปให้ข้อชี้แจงว่าท่าน เข้าใจประเด็นใด อันนี้ในส่วนของตัวเอง เอกสารบางอย่าง อย่างในส่วนของลุงเล็ง แก๊กหลงๆ ลืมๆ ซึ่งลุงเล็งความจำแก๊กเลอะเลือน แก๊กจำไม่ได้แล้ว ดิฉันไปหาแกบอแก้วว่า ลุง นายกฯไม่ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ นะคะ แกบอแก้วว่า ลุงเห็นกินเลี้ยงกัน ดิฉันก็บอกว่าไม่ได้จัดงานกินเลี้ยงปีใหม่กัน แต่เป็นงานเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอแม่ลาว นายกฯมีหลักฐาน แก๊กบอกว่าถ้าอย่างนั้นลุงก็จำไม่ได้ มันนานแล้วเมื่อปี ๒๕๕๘ แล้ว ดิฉันก็ไม่ได้กล่าวหาว่าแกผิด แต่ดิฉันก็ต้องหักล้างด้วยเอกสารว่า ลุงเล็ง แก๊กหล่ม เส้นประสาทไม่ค่อยดี เลอะๆเลือนๆ จำอะไรไม่ค่อยได้ ซึ่งจะต้อง

หักล้างเป็นเอกสารแล้ว อันมันก็เป็นข้อเท็จจริง มันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน อันนี้ประเด็น ข้อกฎหมายเขาจะเก่งกว่าเราเยอะในส่วนของนิติกร แต่ในส่วนของหลักฐานประเภทนี้ มันจะใช้เอกสารที่กำกวมไม่ได้ มันต้องใช้ข้อเท็จจริง จะไปโกหกก็ไม่ได้ ดิฉันจะเอาเงินไปจ้างเขา เป็นแสนเป็นล้าน ให้เขามาโกหกเพื่อเราก็ไม่ได้ เราต้องหักล้างด้วยข้อเท็จจริง ดิฉันก็ย้อนถามคนที่บันทึกการประชุมว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร ปกติถ้าท่านณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ไม่เข้าประชุมฯ มันต้องชี้แจงหรือเปล่าเพราะท่านลาการประชุม ก็คือจบ แต่อันนี้มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาดิฉันต้องหักล้างข้อเท็จจริงในส่วนของการให้การ ในส่วนของท่านสงัด กาวิชัย ท่านก็ต้องไปให้ข้อเท็จจริงว่า ที่ท่านได้บันทึกการประชุมนี้มันเป็นประเด็นอย่างไร เขาก็จะไปสอบกันเอง ดิฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปล้วงล้ำ แต่วันนี้ที่ดิฉันเอาเรื่องนี้เข้าการประชุมสภาฯ อย่างที่ผ่านมาระหว่างเราไม่มีปัญหากัน เรื่องการยกมือลงมติเห็นชอบต่างๆ อยากให้มีการเข้มงวดในเรื่องนี้

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามอีกบ้างครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ผมนายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ตามที่ท่านนายกฯ ได้พูดไป ย้อนกลับไปพูดกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ตอนนั้นก็ลืมหืมหมด ผมหาเอกสารที่ผมได้จัดไว้เท่าที่ผมจำได้ก็คือ ผมเป็นคนที่ขัดแย้งไม่เห็นด้วยคนหนึ่ง กับโครงการนี้ ตามที่นายกฯ ได้พูดไปผมก็ได้ยกมือคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งโครงการนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นบทเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลดงมะตะของเราว่าต่อไปโครงการแต่ละโครงการที่ผ่านสภาฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติ เดี่ยวจะไปโดนมีเรื่องราวกันอย่างนี้ ทางสภาเทศบาลฯ เราก็จะอยู่ไม่เป็นสุข คณะผู้บริหารก็อยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้นโครงการทุกโครงการที่ผ่านสภาฯ จะต้องมีความเข้มงวดในการพิจารณา เรื่องระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ ฉะนั้นการแก้ไขข้อกล่าวหาต่างๆ เราไม่รู้เรื่องในส่วนกฎหมาย การบันทึกการประชุมจะต้องมีความรอบคอบ รัดกุม ก็ขอฝากสภาเทศบาลฯ ไว้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งขึ้นพิจารณา

๔.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรียนท่าน สมาชิกสภาฯ นายกเทศมนตรี รองนายกฯ ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ดังนี้

๑. สมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. สมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. สมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔. สมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

๔.๒ การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น

๔.๒.๑ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายหลักภายใน หมู่บ้าน ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก งบประมาณ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการขยายผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปบ่อ ขยะ หมู่ที่ ๙ สืบเนื่องโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษที่เราได้ลงมติ ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุม วันนี้อย่างขอมติความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ตามเดิมโครงการนี้เป็นโครงการที่มี ข้อตกลงภายในอยู่แล้ว แต่พอดีเป็นเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องนำเข้า ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีกครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นวันนี้จึงขอให้ทางสภาเทศบาลฯ พิจารณาลงมติ ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการฯ ในวันนี้ค่ะ

ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับ โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้างครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม ผมขอมติ ที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

๔.๒.๒ โครงการรื้อถอนอาคารเรียนเดิมพร้อมปรับปรุงรั้ว , ป้ายและปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๗๖,๗๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการรื้อถอน อาคารเรียนเดิมพร้อมปรับปรุงรั้ว , ป้ายและปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๗๖,๗๐๐ บาท ซึ่งเราได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ต้องรื้อถอนอาคารเหล็กตรงหน้า ซึ่งจะปรับปรุงเป็นสนาม หญ้าและสนามเด็กเล่นของเด็ก ซึ่งเงินโครงการนี้เป็นเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง จะต้องนำเข้าสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติลงมติให้ความเห็นชอบ ในวันนี้
เช่นกันค่ะ

ประธานสภา เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน มีสมาชิกสภา ท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการรื้อถอนอาคารเรียนเดิมพร้อมปรับปรุงรั้ว ,ป้ายและปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๗๖,๗๐๐ บาท บ้างครับ เรียนเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน อยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการรื้อ
ถอนอาคารเรียนเดิมพร้อมปรับปรุงรั้ว ป้ายและปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ
หมู่ที่ ๙

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ขออนุญาตพูดอธิบายเกี่ยวกับข้อสอบถาม
ของท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ คือโครงการนี้เป็นมติของที่ประชุมประชาคมของประชาชนหมู่ที่
๙ บ้านแพะ เกี่ยวกับเรื่องรื้อถอนอาคารเรียนเดิมฯ ที่เขาดำเนินการมา ก็ขอมติของสภา
เทศบาลฯด้วย ตอนแรกจะเจาะประตูเข้าด้านหน้า แต่จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
หลายอย่าง และต้องมาสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานอีก ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงของ
เด็กๆ ถ้าเราสร้างสะพานเด็กๆเดินข้ามเกิดตกน้ำก็เป็นอันตราย ในมติที่ประชุมของ
กองการศึกษา ร่วมกับการประชุมประชาคมของหมู่ที่ ๙ บ้านแพะ มีมติเห็นชอบว่าขอรื้อ
ถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ (เดิม) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็ก เป็นทรัพย์สินสมบัติของ
เทศบาลตำบลดงมะตะ ซึ่งทางหมู่ที่ ๙ บ้านแพะได้ทำประชาคมในหมู่บ้านแล้วเห็นชอบให้
มีการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังกล่าว ซึ่งสถานที่ตรงนั้น สามารถทำเป็นสนาม
เด็กเล่นได้ด้วย และอีกอย่างเป็นเงินหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยต้องม
ีการขออนุมัติให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ อีกหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

**๔.๒.๓ โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙
๒๐๐ W จำนวนเงิน ๕,๘๐๐ บาท**

ประธานสภา เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโครงการจัดซื้อปั้มน้ำ
อัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ ๒๐๐ W จำนวนเงิน ๕,๘๐๐ บาท
ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเช่นกันค่ะ

ประธานสภา เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ ๒๐๐ W จำนวน
เงิน ๕,๘๐๐ บาท ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม
ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๔.๒.๔ โครงการก่อสร้างบล็อกกำแพงกันดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๓๔๐,๕๐๐ บาท

ประธานสภา เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๓๔๐,๕๐๐ ซึ่งโครงการนี้ นายกฯ ได้ให้ทางกองช่างออกไปสำรวจและคำนวณราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะต้องขอให้ทางสภาเทศบาลฯ พิจารณานอนุมัติให้ความเห็นชอบด้วย

ประธานสภา เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๓๔๐,๕๐๐ บาท ขอเรียนเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากสอบถามทางกองช่าง ว่าจะต้องรื้อถอนกำแพงของเดิมออกหรือเปล่า การเข้าดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ลองช่วยกันหาวิธีดูว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สำหรับเรื่องนี้ได้นำเสนอทางผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ไปแล้ว ว่าทางเทศบาลฯ จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว คือได้ไปสำรวจมาแล้วว่ากำแพงเก่าได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีแรงดันดินของตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปวิธีการออกแบบตามหลักวิศวกรรม คือจะต้องทำกำแพง แต่มีข้อจำกัดก็คือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ มีอาคารอยู่บ้านหลังซึ่งอาคารนี้เป็นของหมู่บ้าน ทางกองช่างก็ได้ออกแบบกำแพงกันดินลักษณะใหม่โดยไม่ใช้การหล่อ แต่ใช้โครงสร้างของวัสดุสำเร็จรูป ขอเรียนว่าจะไม่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แต่อาจจะขีดแนวชายคาของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งตรงนี้ทางกองช่างได้ออกแบบ และวางแผนการก่อสร้างไว้แล้วว่า เรามีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ ก็เลยต้องออกแบบมาเป็นลักษณะนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

**๔.๒.๕ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย (Access PointX)
จำนวนเงิน ๕,๗๐๐ บาท**

ประธานสภา เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย (Access PointX) จำนวนเงิน ๕,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการของการศึกษา ซึ่งจะนำอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย ไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ซึ่งโครงการนี้เป็นเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภา เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย (Access PointX) จำนวนเงิน ๕,๗๐๐ บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ที่ ๙ เรียนเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ ว่าเป็นอุปกรณ์การกระจายสัญญาณเกี่ยวกับอะไรครับ ขอให้กองการศึกษาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายฯ ครับ

นักวิชาการศึกษา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ อุปกรณ์ดังกล่าว เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณWifi เกี่ยวกับการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางกองการศึกษาได้อธิบายให้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

๔.๓ การขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

๔.๓.๑ ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะตะ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐ บาท เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐ รวมเป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง

ประธานสภา	เรียนเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ มีการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบาลัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะตะ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐ บาท เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐ รวมเป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง ซึ่งเป็นเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ให้พิจารณาลงมติเห็นชอบ เรียนเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการต่อค่ะ
ประธานสภา	เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบาลัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะตะ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐ บาท เป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๔๐๐ รวมเป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท พร้อมติดตั้ง ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ ขอขอบคุณครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง ๔.๔ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗(๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ๔.๔.๑ ขอพิจารณาอนุมัติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ๑๕ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภา	เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ การขอพิจารณาอนุมัติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ๑๕ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เป็นโครงการที่มีการดำเนินการใหม่ ตอนนี้เงินได้โอนมาให้เทศบาลแล้ว ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ในส่วนของงานสาธารณสุขได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขฯ ซึ่งโครงการนี้ดูแล้วจะเป็นโครงการคล้ายๆกับโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ แนวทางปฏิบัติของโครงการ คือ จะต้องเบิกจ่ายผ่านคณะกรรมการของหมู่บ้านแต่ต้อง

เป็นโครงการด้านสาธารณสุข โครงการมีงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และจะต้องดำเนินการโครงการแบ่งออกเป็น ๓ โครงการ ซึ่งหมู่บ้านจะต้องทำโครงการมาส่งให้เทศบาล โดยส่งที่งานส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพฯ จะเป็นผู้เก็บรวบรวมและรับผิดชอบดูแลโครงการ เสร็จแล้วทางเทศบาลก็จะโอนเงินให้ทางหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการ และต้องมีการส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมดเพื่อเป็นไว้เป็นหลักฐาน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งก็ได้แจ้งทางหมู่บ้านไปแล้ว เงินโครงการนี้เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการใหม่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ซึ่งจะได้ขออนุมัติความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ถึงจะสามารถดำเนินโครงการได้ และทางรัฐบาลเน้นย้ำว่าต้องเป็นโครงการด้านสาธารณสุขเท่านั้น จะทำโครงการด้านอื่นไม่ได้

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการตามพระราชดำริหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน รวมทั้งหมด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีอะไรสอบถามหรือชี้แจงเพิ่มเติมครับ เรียนเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑๕ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากการทำเราได้ประชุมปรึกษาหารือกันกับผู้นำชุมชน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน รู้สึกว่าโครงการนี้คณะทำงานกับผู้นำหมู่บ้าน เริ่มจะมีปัญหากันหลายหมู่บ้าน เพราะโครงการนี้ตามปกติแล้วจะมีเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท พอมีเงินโครงการนี้เข้ามาและให้ดำเนินการด้านสาธารณสุข อย่างที่ท่านนายกฯ ได้พูดไป โครงการนี้กับโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จะมีการดำเนินการคล้ายๆกัน หลังจากที่เราได้ประชุมและได้แจ้งกันไปแล้ว โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ และทางกลุ่มผู้สูงอายุได้ขอแบ่งเงินงบประมาณโครงการนี้เพื่อไปดำเนินการด้านอื่น และผมได้พูดชี้แจงไปว่า โครงการนี้เขาให้ดำเนินการด้านสาธารณสุข ให้จัดทำเป็น ๓ โครงการ ซึ่งตอนนี้เกิดความเข้าใจผิดกันเรื่องของโครงการนี้ บางหมู่บ้านก็เข้าใจ บางหมู่บ้านก็ไม่เข้าใจ เราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร และผมได้เสนอในที่ประชุมว่า ถ้าทางกลุ่มผู้สูงอายุอยากจะได้งบประมาณให้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลงมะดะ ผมก็ขอเสนอความคิดเห็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากท่านสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ตอนนี้งานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลงมะดะ มีกำหนดการส่งโครงการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ ก็ต้องมีปัญหา ไม่มีความเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดา ในส่วนของท้องถิ่นเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะเงินไม่ได้มาในรูปของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน แต่มาในรูปของเงินอุดหนุน ดังนั้นเทศบาลเราในฐานะเป็นผู้ให้คำปรึกษา ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ จะต้องให้ทางหมู่บ้านรายงานผลการดำเนินการโครงการแก่ก่อน ในการประชุมของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งต่อไป ก็จะได้้นำเรื่องการรายงานผล

โครงการที่เราอุดหนุนเงินให้ มาพูดปรึกษาหารือกัน ตกลงกันเพราะมีปัญหาโดยตลอด เรื่องการรายงานผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างกลุ่มผู้สูงอายุที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แต่โครงการปีที่ผ่านมาเราได้ อุดหนุนงบประมาณพอถึงเวลารายงานผลการดำเนินโครงการจะมีปัญหาโดยตลอด บางหมู่บ้านก็ส่งเอกสาร บางหมู่บ้านก็ไม่ส่งเอกสาร ส่งเอกสารครบบ้าง ไม่ครบบ้าง ส่งเอกสารไม่ตรงกับโครงการที่ดำเนินการไปบ้าง

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผม ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ กับการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ การจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

**๔.๔.๑.๑ ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการ
โครงการตามพระราชดำริ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท**

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ตามที่ได้พิจารณาอนุมัติเงิน อุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านลงมติว่าเห็นชอบการ อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวหรือไม่ขอให้ทุกท่านลงมติดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

**๔.๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอแม่ลาว) จำนวนเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท**

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ระเบียบวาระ ที่ ๔.๔.๒ ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท นั้นเป็นเงินอุดหนุนของ เทศบาลที่จะอุดหนุนให้กับทางอำเภอแม่ลาว ซึ่งต้องนำเข้าสภาเทศบาลฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เพราะเป็นเงินหมวดเงินอุดหนุน ขอเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการต่อค่ะ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอยากจะสอบถามหรือชี้แจงเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดิฉันได้นำเรื่องการร้องขอจากประชาชนหมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าสันกลาง ว่าถนนชำรุดเสียหาย และกีดกันหน้าหน้าโรงเรียนบ้านผาบ่อง ซึ่งได้มอบหมายให้กองช่างออกไปสำรวจและประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาในเรื่องโครงการฯดังกล่าว ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ก็ซ่อมแซมไม่ได้ ดังนั้นทางสภาเทศบาลฯ ก็ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ไปแล้ว ก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนฉบับที่ ๒ ก็จะขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯในวันนี้ ซึ่งก็ติดปัญหาอีกเบิกจ่ายไม่ได้ จึงอยากจะมาแจ้งให้ทราบ ซึ่งดิฉันได้ขอให้กองคลังตรวจสอบในเรื่องของเงินสะสมว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือเปล่า มีเงินคงคลังเหลือเท่าไร ดังนั้นในส่วนของกองคลังก็ได้ทำบันทึกรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม และระเบียบ กฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ และก็เรื่องของ การวางแผน ปรากฏว่ารายงานการใช้จ่ายเงินสะสมปัจจุบันเงินสำรองจ่ายต่างๆ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งระเบียบฯล่าสุด มีหนังสือสั่งการ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยจะต้องกันเงินไว้เพื่อสำรองจ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๖ เดือน และสำรองจ่ายด้านการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างน้อย ๓ เดือนในกรณีเงินไม่พอจ่าย จากการตรวจสอบปรากฏว่า เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันประมาณ ๘,๓๖๒,๒๓๔ บาท และกัคำนวณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ที่ต้องสำรองจ่าย ๖ เดือน ประมาณ ๕,๒๕๗,๘๙๐ บาท และสำรองเงินจ่ายประจำที่ ต้องจ่ายให้แก่ประชาชนที่ล่าช้า ๓ เดือนย้อนหลัง ประมาณ ๓,๓๘๗,๓๐๐ บาท ดังนั้นเงินสะสมคงเหลือติดลบ ประมาณ ๒๘๒,๙๕๕.๙๘ บาท และเงินสะสมกรณีเกิดสาธารณภัย ๑๐% ติดลบ ประมาณ ๒๘,๒๙๕.๖๐ บาท ปรากฏว่าเงินสะสมที่เราไม่สามารถจ่ายได้ ณ วันนี้ ก็คือเราต้องกันเงินไว้ก่อนต้องรอเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเป็นเงินประจำปีของเรา เข้ามาก่อนถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ สรุปวันนี้ที่เราจะขออนุมัติจ่ายเงินจากสภาเทศบาลฯ ก็ยังไม่ได้ เพราะต้องมีการกับเงินไว้จ่ายด้านอื่นๆ ยอดเงินสะสมเรายังติดลบอีกต่างหาก ก็ขอเรียนให้ทางสภาเทศบาลตำบลดงมะดะได้รับทราบ ก็พูดต่อไปเลยนะค่ะ สืบเนื่องมาจากทางสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ ได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งทางเจ้าพนักงานป้องกันฯ ไม่อยู่ติดราชการไปประชุมที่จังหวัด ตอนแรกเราจะมี การฝึกอบรมในวันที่ ๑๒ -๑๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอดีเราประสานไปทางศูนย์ฝึกฯของจังหวัด ปีนี้เราจะต้องใช้ครูฝึกของทางศูนย์ฝึกฯ ทั้งหมด และทางผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงรายก็มีความละเอียดในเรื่องของโครงการฝึกอบรมฯ มาก ให้กลับมาแก้โครงการ ๒ ครั้งแล้ว ตอนนีครูฝึกของทางจังหวัดฯ ได้กำหนดวันที่จะฝึกอบรมฯ ให้เราแล้ว เป็นวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ การฝึกอบรมมี ๒ ชุด คือ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประมาณ ๗๐ กว่าคน และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่สมัครใหม่ ประมาณ ๔๐ กว่าคน ฝึกอบรมทบทวน ๑ วัน ฝึกอบรมใหม่ ๕ วัน ใช้สถานที่ฝึกอบรม ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ ใช้ครูฝึกของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายทั้งหมด เดี่ยวจะมีกำหนดการจากหัวหน้าป้องกันฯ เทศบาลตำบลดงมะดะ แจ้งให้ทางสภาเทศบาลฯ ทราบอีกที ในส่วนของพิธีเปิด การฝึกอบรมฯ จะมีหนังสือเชิญให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในส่วนของพิธีเปิดฝึกอบรมฯ เพื่อความพร้อมเพรียง ความเข้มแข็ง และเป็นการให้เกิดเกียรติ เพราะนายอำเภอแม่ลาว จะมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ อยากจะเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน แต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (ชุดกากี) ส่วนดิฉันก็คงแต่งเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพราะมีตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลดงมะดะ และช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันนี้ นายกาได้นัดประชุมกับกลุ่มแม่บ้านตำบลดงมะดะ เพื่อปรึกษาหารือ การเตรียมงานจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ ซึ่ง นายกา ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีแสง แสนขัน เข้าร่วมประชุมแทน พร้อมกับท่านหัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชนฯ นักทรัพยากรบุคคลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจากนายกา ติดภารกิจต้องไปร่วมงานฉาบฉวย หมู่ที่ ๑๔ บ้านท่าสันกลาง หลังจากเสร็จงานฉาบฉวย นายกาจะเข้ามาเข้าร่วมประชุม ส่วนของการเตรียมงานก็เป็นงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีการส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จะต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล ที่อำเภอแม่ลาว ในส่วนของเทศบาลเราอยากให้สตรีตำบลดงมะดะเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดงมะดะ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมแกนนำสตรีลดขยะ ลดโลกร้อน ซึ่งกำหนดการจัดโครงการฯ ที่ได้รับทราบจาก นักพัฒนาชุมชนฯ ว่า เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอแม่ลาว จะมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และอยากขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ หลังจากเสร็จสิ้นการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ แล้วอยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นโครงการ เพราะว่าท่านสมาชิกจะต้องได้ร่วมกิจกรรมหรือมอบของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน และอีกอย่างหนึ่งนายกา อยากจะขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านในเรื่องของของรางวัล อยากให้นำของรางวัลมาร่วมกิจกรรม คนละ ๒ ชิ้น ราคาไม่ต้องแพงมาก ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาทก็ได้ สุดท้ายนี้ก็เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย นะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับโครงการหรือเรื่องอื่นๆ หรือเปล่าครับ

นายประทีป คำป็อก

เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายประทีป คำป็อก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ

เขต ๒ อยากจะสอบถามทางกองช่าง คือทางผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ใช้น้ำได้สอบถามผมเรื่องโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเก้าห้อง ว่าโครงการมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ อยากให้ท่านชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ทางผมจะได้ไปอธิบายให้กับทางหมู่บ้านและประชาชนผู้ใช้น้ำทราบครับ

**นายจักรกฤษณ์
เรือนโนวา**

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกิวตลอด บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ ๑๒ ทางกองช่างได้ออกสำรวจและได้ทำประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอผู้บริหารพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกว่าจะนำเข้าสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ คือผมสอบถามกับท่านปลัดเทศบาลฯ เรื่องงบประมาณโครงการนี้ งบประมาณอยู่ที่ ๕๘๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดของฝาย สันฝายสูง ๒ เมตร กว้าง ๑๑ เมตร เราใช้แบบมาตรฐานกรมการปกครอง งบประมาณอยู่ที่ ๕๘๘,๐๐๐ บาท ที่ไม่ได้นำเข้าสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ก็เพราะงบประมาณไม่มีครับ ก็ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายประทีป คำป้อม

ขอบคุณครับ ที่ผมสอบถามเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพราะตรงจุดนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร ทุกๆ ปี ผมขอฝากทางกองช่างและทางคณะผู้บริหารว่า เราจะมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ นี่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดขอฝากไว้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ขอเชิญครับ

นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่

ผมอยากสอบถามเรื่องโครงการซ่อมแซมบ่อพักถนนสายหลังวัดบ้านห้วยสำนยาว หมู่ที่ ๑๓ ตอนนี้อยู่ชำรุดเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโครงการนี้ใกล้จะหมดสัญญาค่าประกันแล้ว ผมได้ทำหนังสือมาให้ซ่อมแซมหลายครั้งแล้ว สอบถามทางกองช่างก็บอกว่าทำหนังสือแจ้งทางพัสดุไปแล้ว ผมสอบถามทางนักวิชาการพัสดุฯ ก็บอกว่าแจ้งทางผู้รับเหมาให้มาดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบ่อพักที่ชำรุดเสียหายอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือสูญเสียชีวิตแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้ ก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารและทางกองช่างได้ติดตามให้ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งอยู่ในช่วงค่าประกัน เงินประกันยังไม่หมด ถ้าเงินประกันหมดเราจะทำอะไรไม่ได้ ผู้รับเหมาคือ หจก.เกรียงไกรกิจเจริญ

ประธานสภาฯ

ให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ประสานทางผู้รับเหมาครับ มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดอยากสอบถามครับ ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ

นายแสวง แสนขัน

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ มีเรื่องอยากหารือกับทางสภาเทศบาลฯ เรื่องการร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ซึ่งเป็นที่ติฉินนินทาของหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็กิจกรรมอะไรก็ตาม เขาก็ตำหนิมาว่าเป็นเจ้าของพื้นที่น่าจะมาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นคำตำหนิของผู้หลักผู้ใหญ่ ผมอยากเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าเราควรจะมึมาตรการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่าจะใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าร่วม ใครไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่เข้าร่วม ซึ่งทางฝ่ายปกครองก็ได้พูดว่า ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีการเข้าเวรที่อำเภอแม่ลาว วันละ ๒ คน ทั้ง ๕ ตำบล หมุนเวียนกัน ถ้าใครไม่มาเข้าเวรก็จะมี การปรับเงิน เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสภาเทศบาลตำบลดงมะตะ ผมก็ขอ นำเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ทุกครั้งที่ผ่านมาทางสภาเทศบาลตำบลงมะตะ จะไม่รู้เรื่องกิจกรรมต่างๆ เลยนะครับ เพราะว่าไม่มีการแจ้งให้ทราบ อย่างน้อยก็ต้องแจ้งให้ผมรับทราบ จะได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบอีกที ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้งอยู่แล้ว เพียงแต่ว่างานแต่ละงานอาจจะมองข้ามความสำคัญของสภาเทศบาลฯ ไม่มีหนังสือแจ้งหรือเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ถ้าว่าผมได้รับหนังสือหรือรับทราบแล้ว ผมไม่รายงานให้ทางสมาชิกสภาฯ รับทราบ ถือเป็นความผิดของผม ทุกครั้งที่ผ่านมาผมไม่เคยได้รับหนังสือการเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ มีเป็นบางครั้งครับที่ได้รับหนังสือแล้วผมก็แจ้งสมาชิกทุกท่าน ครั้งต่อไปผมอยากจะให้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดของกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ การแต่งกาย ให้ชัดเจน ผมก็จะได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน และขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยครับ ขอขอบคุณครับ ใครมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ขอเชิญครับ

**นายชาญวิทย์
โพธาปัญญา**

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า พอดีทางเข้าบ้านต้นลาน หมู่ที่ ๑๒ อยู่ตรงข้ามกับเทศบาล ผมอยากปรึกษาหารือว่าเราพอมีงบประมาณเพื่อติดตั้งหลอดไฟ สัก ๒-๓ หลอด เวลาที่มีกิจกรรมตอนกลางคืน การสัญจรไปมาลำบากครับเพราะมีตมมาก เสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ อย่าง ผมดูแล้วน่าจะมึงงบประมาณในการดำเนินการเรื่องเพราะอยู่ใกล้เทศบาลจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ตรงจุดนี้ มีหลายจุดมาก และหลายๆหมู่บ้านที่ต้องการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อความสว่างตอนกลางคืนเพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร ก็ขอฝากทางคณะบริหารท้องถิ่นไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อนุญาตตอบเรื่องไฟฟ้า ถ้าจะดำเนินการต้องมีอยู่ในแผนฯ ของหมู่บ้าน และต้องเอาเข้าเทศบาลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจะมาขอระหว่างปีงบประมาณคงไม่ได้ถึงเทศบาลมีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นเงินอุดหนุน และอยู่ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ ดังนั้นท่านต้องสำรวจมาว่า มีกี่จุด ตรงไหนบ้าง และให้ทางกองช่างออกสำรวจอีกครั้ง ว่ามีสายเมนหรือเปล่า หรือว่าต้องได้ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมและนำเข้าแผนฯ ปีหน้าเพื่อตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าบ้านต้นลานระเบียบกฎหมายตอนนี้เคร่งครัดมากจะทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ ฝากท่านชาญวิทย์โพธาปัญญา จัดทำแผนเข้ามาได้เรื่องไฟฟ้า เพื่อนำเข้าเทศบาลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถ้าท่านมาขอของบประมาณดำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณคงไม่ได้เพราะต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด และไม่มีอยู่ในแผนฯ และไม่มึงงบประมาณที่เราบรรจุไว้ในเทศบาลฯ หมู่บ้านไหนที่จะขอของบประมาณดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้านให้จัดทำแผนฯเข้ามาก่อน และนำเข้าเทศบาลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมแค่นี้คะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ที่จะสอบถามหรือเสนอในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลงะดะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๔๐ น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายบุญส่ง มงคล)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสัจด์ กาวิชัย)

เลขานุการสภาฯ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ผู้บันทึก/รับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลงมะดะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงมะดะ
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวิศวะ ศรีลา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลงมะดะ
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑